

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Số: 2807 /MTT-TGDT

V/v giúp đỡ đại biểu tham dự Hội nghị
tập huấn bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hoá truyền thống của đồng bào
dân tộc Chơ Ro năm 2018

Kính gửi: **-Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai;**
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện
Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc,
Thống Nhất, Long Thành và thị xã Long Khánh.

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-MTT, ngày 07/12/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro (gửi kèm kế hoạch và chương trình), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị một số nội dung sau:

1.Trân trọng đề nghị Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai phối hợp tổ chức tốt hội nghị tập huấn và tạo điều kiện để các Câu lạc bộ xanh giao lưu văn nghệ;

2.Trân trọng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã Long Khánh:

-Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, các cơ quan liên quan chọn, lập danh sách các nghệ nhân tham gia Hội nghị tập huấn bồi dưỡng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro và gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trước ngày 12/12/2018 (có phân công đội trưởng và thành viên của đội bao gồm các nghệ nhân: Nhảy sạp; đánh cồng chiêng; bắn ná; múa hát; nấu các món ăn truyền thống).

-Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã dự trù kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức đoàn; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn, bồi dưỡng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro.

-Phối hợp chuyên thư mời và tổ chức xe đưa, đón các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn (thời gian đưa đoàn đi ngày 20/12/2018 và đón đoàn về ngày 22/12/2018). Riêng đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phú và huyện Định Quán trân trọng đề nghị chuyên thư mời và đưa, đón các nghệ nhân về giao lưu văn nghệ tại lễ bế mạc hội nghị tập huấn (các nghệ nhân dân tộc Khơ me, biểu diễn nhạc Ngũ Âm (ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán) và các nghệ nhân dân tộc Tày (ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú) biểu diễn hát Then, đàn Tính, nhảy sạp; đồng thời

phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện dự trù kinh phí hỗ trợ thêm cho các nghệ nhân dân tộc mời tham gia giao lưu văn nghệ để động viên tinh thần).

-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã thông báo đến thành viên các đội mang theo trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc và đồ dùng cá nhân để sử dụng trong 03 ngày tập huấn (Những làng dân tộc Chợ Rô đã được trang trí bộ công chiêng không nùm (đồng la - 01 bộ 06 chiêng) vui lòng mang theo để thực hành và giao lưu văn nghệ).

Trân trọng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện còn có gì khó khăn, vướng mắc trân trọng đề nghị phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tôn giáo-Dân tộc) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c CT, PCTTT UBMTTQVN tỉnh (kính báo cáo);
- Lưu: TGDT, VT;
- Số: VB2018/TG-DT/MTT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Đình Trung